



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอเป็นคนไร้ความสามารถ และตั้งผู้อนุบาล

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๓๘/๒๕๖๑

ด้วย นางสาวอชิรญาณ์ สุเมธินันทวงศ์ ผู้ร้อง อายุ ๕๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๕/๑๑๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของนางเฮียงตั้ง แซ่จู้ ผู้ป่วย นางเฮียงตั้งอยู่กินฉันสามีภริยากับนายคี่เฮียง แซ่เล่า มีบุตรด้วยกัน ๖ คน คือ นางสาวสิริพัชร ธาดากุล พงศ์ นายสมชาย สุเมธินันทวงศ์ นางสาวสุภา สุเมธินันทวงศ์ นางสาวอชิรญาณ์ สุเมธินันทวงศ์ (ผู้ร้อง) นายอมร ธาดากุลพงศ์ และนางสาวสุวรรณา สุเมธินันทวงศ์ นางสาวสุวรรณาได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ด้วยสาเหตุกะโหลกศีรษะแตก สมองฉีกขาด นายคี่เฮียงสามีของผู้ป่วยได้เสียชีวิตแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ด้วยสาเหตุไตวายและหัวใจวาย นายโจ้ววงจู้ แซ่จู้ และนางจูนังสี แซ่จู้ บิดาและมารดาของผู้ป่วยได้เสียชีวิตก่อนผู้ปวยนานแล้ว ปัจจุบันนางเฮียงตั้งอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕ นางเฮียงตั้งมีอาการป่วยความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคความจำเสื่อม ไม่มีความสามารถ เช่นบุคคลธรรมดาทั่วไปไปพืงมี ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เนื่องจากความชรา มีสติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วน ไม่สามารถรักษาให้กลับเป็นปกติ ไม่สามารถประกอบธุรกรรมใดๆ ได้ เนื่องจากไม่เข้าใจในสาระสำคัญของเนื้อหาข้อความ ตั้งแต่ นางเฮียงตั้งป่วยจนถึงปัจจุบันผู้ร้องคอยดูแลรักษาพยาบาลมาโดยตลอด นางเฮียงตั้ง มีทรัพย์สินที่ต้องจัดการคือ เงินกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัท เอไอเอ จำกัด จ่ายให้แก่ผู้ป่วยเนื่องจากบุตร คือ นางสาวสุวรรณาผู้เอาประกันภัยได้เสียชีวิต เนื่องด้วยนางเฮียงตั้งมีอาการป่วยจนไม่สามารถประกอบธุรกรรมใดๆ ได้แล้ว แต่ยังคงมีชื่อเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ทำให้ไม่สามารถรับเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ และเนื่องจากผู้ป่วยยังไม่มีผู้อนุบาลที่จะร้องขอต่อศาลเพื่อขออนุญาตทำนิติกรรมแทนผู้ไร้ความสามารถ ด้วยเหตุดังกล่าวการที่นางเฮียงตั้งมีอาการป่วยตั้งเช่นคนไร้ความสามารถ และมีเหตุขัดข้องในการจัดการทรัพย์สินของผู้ป่วย ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องเพื่อขอศาลได้โปรดไต่สวนและมีคำสั่งให้นางเฮียงตั้งเป็นคนไร้ความสามารถ และมีคำสั่งให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลของนางเฮียงตั้ง แซ่จู้ คนไร้ความสามารถ ผู้ร้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายใดๆ ในการเป็นผู้อนุบาล และไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ขัดข้องกับนางเฮียงตั้ง และทนายทุกคนก็ให้ความยินยอมแล้ว

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด ตรวจสอบคำร้องได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายวรานนท์ วิเศษศิริ)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี